



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง แนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ในระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันถัดไป

ด้วยที่ประชุมรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เห็นชอบในแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยที่จะให้มีการตรวจตราบุคคลเข้า – ออกในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้การปฏิบัติงานราชการของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีมาตรฐานการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนความปลอดภัยของข้าราชการ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักศึกษา ประชาชนทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จึงกำหนดแนวทางการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย ในระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันถัดไป ดังต่อไปนี้

๑. เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรายานพาหนะทุกคันที่เดินทางเข้า – ออก ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาช่วงระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันถัดไป โดยให้ยานพาหนะ (รถยนต์) จะต้องหยุดรถ ปิดไฟ ลดกระจก ตอบข้อซักถามข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจที่เดินทางเข้า – ออกมหาวิทยาลัย และยานพาหนะ (รถจักรยานยนต์) จะต้องหยุดรถ ตอบข้อซักถามข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจที่เดินทางเข้า – ออกมหาวิทยาลัย และเปิดเบาะรถเพื่อตรวจตราความปลอดภัย

๒. กรณีเจ้าของหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นยานพาหนะของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยจัดเก็บบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ ของเจ้าของยานพาหนะหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะไว้เป็นหลักฐาน และมอบคืนให้เมื่อเดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

๓. กรณีเจ้าของหรือผู้ขับขี่ยานพาหนะไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจตราความเรียบร้อยและความปลอดภัยตามแนวทางการทำงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนด ให้เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยบันทึกหมายเลขทะเบียนรถ และรายงานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา รับทราบ เพื่อมีหนังสือแจ้งเตือนให้ปรับปรุงพฤติกรรมและดำเนินการตามระเบียบของทางราชการต่อไป

๔. กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยไม่สามารถควบคุมเหตุการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรายานพาหนะ ระหว่างเวลา ๒๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันถัดไป ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ให้เจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัยรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันที และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือ

จึงประกาศมาเพื่อทราบ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ดั่งวิเศษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา